

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะลิ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

- ๓.๑. โครงการส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในแกนนำชุมชนตำบลท่ามะลิ ปี ๒๕๖๖
- ๓.๒. โครงการส่งเสริมบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพเด็กวัยเรียน ลดภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านท่ามะลิเหนือ ปี ๒๕๖๖
- ๓.๓. โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน ปี ๒๕๖๖
- ๓.๔. โครงการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน ปี ๒๕๖๖
- ๓.๕. โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง

ผู้มาประชุม

- ๑ นายมะหมัด หลงกุนัน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประธานคณะกรรมการฯ
 - ๒ นายทศพล ชายเกตุ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสตูล ที่ปรึกษา
 - ๓ นางสาวนุรีดา หวังกุล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล ที่ปรึกษา
 - ๔ นางสาวมณูชดา พิธกิจ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล ที่ปรึกษา
 - ๕ นางสาวเนตรนภา ไผตรี ประธานอสม.ตำบลตำมะลัง กรรมการ
 - ๖ นางสาวดารุณา บิลังโหลด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง
 - ๗ นายเจ๊ะอาด หลงกุนัน กรรมการ
 - ๘ นายจำราช หมัดยาค่า กรรมการ
 - ๙ นางสาวกุนารีย่า หลงกุนัน กรรมการ
 - ๑๐ นางสาวย่า ยีอา กรรมการ
 - ๑๑ นายฮะหมัด ละหมัด กรรมการ
 - ๑๒ นางสาววราภรณ์ โลหะตันติวรกุล กรรมการ
 - ๑๓ นางสุรียา ตุงกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๑๔ นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 - ๑๕ นางอุไร แก้วกล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการกองสาธารณสุข อบต.ตำมะลัง กรรมการฯ
- นางสาวธมนวรรณ ซอสกุล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ร.ต.อ.ยา ยีวา (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑ นางสาววิณา จางวาง
- ๒ นายอดิสร นาวา
- ๓ นายรอดิยัน หมาดมะนัง
- ๔ นางสาวอารีญา อาแว
- ๕ นางคัทลียา จิเบ็ญจะ
- ๖ นายมะรือตวน เจ๊ะแตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน สวัสดิ์ดีคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้
ต่อไปกระผมขอเชิญให้ทางฝ่ายเลขานุการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในการประชุมครับ

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้คะ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ จะได้ร่วม
พิจารณาแผนงานการเงิน และเปิดโอกาสให้องค์กรประชาชน หน่วยงานราชการ ได้เข้าร่วมนำเสนอ
โครงการเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณจากกองทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพร้อมกันเลย และ
สำหรับงบประมาณที่มีอยู่ในกองทุนสปสช.ตำบลตำมะลัง ตอนนี้อยอดเงินคงเหลือ ๑๓๐,๔๖๐.๕๘ บาท เป็น
เงินคงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับงบจัดสรรจากกองทุน
สปสช. เนื่องจากการขอรับงบประมาณจะต้องมีการบันทึกแผนงานในระบบกองทุนก่อน สำหรับกองทุน
สปสช.อบต.ตำมะลัง ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งการประชุมในวันนี้จึงเป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณา
แผนงานในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และหลังจากนั้นจะได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการไปด้วยในวันเดียวกัน
สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความพร้อมและได้ลงข้อมูลในการพัฒนาโครงการ

วาระที่ ๒. รับรองการรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

วาระที่ ๓. เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ก่อนอื่นขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการอนุมัติแผนงาน ซึ่งแผนงานของ
กองทุนนั้นมีหลายแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานกิจกรรมทางกาย แผนงานชยะ แผนงานมลพิษจาก
สิ่งแวดล้อม แผนงานยาสูบ แผนงานสุรา แผนงานสิ่งเสพติด แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงาน
สุขภาพจิต แผนงานความปลอดภัยทางถนน แผนงานปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ แผนงานกลุ่มประชาชน
ทั่วไปที่มีความเสี่ยง แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล แผนงานคนพิการ แผนงานเด็ก
เยาวชน ครอบครัว แผนงานป้องกัน แก้ปัญหา และฟื้นฟูในสถานการณ์โควิด-๑๙ แผนงานผู้สูงอายุ
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด แผนงานแรงงานนอกระบบ แผนงานโรคเรื้อรัง แผนงานอนามัยแม่
และเด็ก แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม แผนงานความปลอดภัยทางถนน(candle) สำหรับที่ผ่านมา
กองทุนสปสช.ตำบลตำมะลัง จะมีการดำเนินงานแผนงานประมาณห้าแผนงาน และในวันโครงการซึ่งได้บันทึก
ข้อมูลลงในระบบงานกองทุน สปสช. ไว้แล้ว ได้แก่ ๑. แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ๒.
แผนงานโรคเรื้อรังปี ๒๕๖๖ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง ๓. แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี
๒๕๖๖ ๔. แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

ต่อไปก็ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร นำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณางบประมาณคะ

นางเนตรนภา ไมตรี จะนำโครงการไปแก้ไขก่อนแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งหน้า

มติที่ประชุม เกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๓๐ บาท และอาหารกลางวัน ไม่เกิน

๗๐ บาท

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ขอเชิญผู้นำเสนอโครงการคะ

นางสาวดารุณี บิลังโหลต นำเสนอโครงการอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
รพ.สต.ตำมะลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ทำอยู่ทุกปี วันนี้นำเสนอแทนนายลิขสิทธิ์ หนูนุ่น ค่ะ คือ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน จากที่ดำเนินงานมาคือการค้นหาผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดัน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกปี ปี ๒๕๖๕ ผู้ป่วยมีการควบคุมโรคที่ดีขึ้นจากการดำเนินโรค
การ ปัญหาโรคเรื้อรัง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งบประมาณจะใช้เกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ให้แก่คนไข้ในคลินิกคนไข้สีแดง ประมาณ ๗๐ คน อบรม ๙ ครั้ง เป็นการอบรมความรู้ และคลินิกสีเขียว
ประมาณ ๙๐ คน อบรม ๗ ครั้ง ของงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน
๒๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณแผนงานโรคเรื้อรัง ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต.ท่ามะลิ่ง ให้แก่ รพ.สต.ท่ามะลิ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนงบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง กลุ่มไหนที่ต้องการนำเสนอโครงการต่อคะ

นางสาวอารีญา อาแว ตัวแทนกลุ่ม อสม.ม.๓ ขอนำเสนอโครงการ ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ จัดสองรุ่นๆ ละ ๕๐ คน เป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงหลังคลอด

นางสาวมณชฎา พิธกิจ ขอถามนิดหนึ่งคะ น้องเขียนโครงการในกลุ่มอสม เป็นตัวแทนของทั้งกลุ่มนะคะ พี่ขอฟังรายละเอียดกิจกรรมอีกครั้งคะ

นางสาวอารีญา อาแว ทำทั้งสองหมู่คะ เป็นการอบรมโรงเรียนพ่อแม่คะ เป็นโครงการต่อเนื่อง จัดทำที่ รพ.สต. มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร

ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ ให้หลีกเลี่ยงโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรพ.สต. คะ ให้เป็นกิจกรรมให้ความรู้ดูแลการตั้งครรภ์คะ อบรม ๒ วันกลุ่มเป้าหมายกี่คนคะ วัตถุประสงค์ข้อแรกที่เขียน ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ลดความเสี่ยง และอยากให้แก้ไขวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมและตรงตามกลุ่มเป้าหมายคะ เป็นหญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่มาเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ เป็นการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

ท้องถิ่นอำเภอเมืองสตูล วัตถุประสงค์ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจรับ อยากให้ไม่ใช่การปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจของ รพ.สต.

นางสาวกุมาริย่า หลงกุนัน อสม.หมู่ที่ ๓ แล้วมีเป้าหมายหมู่ที่ ๒ ด้วยไหม

นางสาวอารีญา อาแว มีคะ ทั้งสองหมู่บ้าน

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ คะ

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณแผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดตำบลท่ามะลิ่ง ให้แก่กลุ่ม ชมรม.อสม.หมู่ที่ ๓ แต่ให้ปรับวัตถุประสงค์ ข้อ ๒ ของโครงการใหม่ โดยอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ขอนำเสนอแผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ามะลิ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน เงิน ๖๒,๑๐๐ บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และการส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และ ๓) สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ค่าบริหารจัดการกองทุน ค่าอาหารกลางวัน ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ

นายสุกรี เตนหมาน ขอเสนอโครงการเข้าสู่ชุด ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการด้านการเข้าสู่ชุดสำหรับเด็กชายในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ตอนนี้สำหรับโครงการนี้ให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อให้ทางคณะกรรมการร่วมพิจารณาว่าเข้าใจแผนงานไหน และจะพิจารณาให้หรือไม่ ปกติในการที่เคยดำเนินการ อบต.ไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้เนื่องจาก สดง แนะนำว่าเป็นด้านความเชื่อของบุคคล แต่ในโครงการสปสข ก็มีบางแห่งที่เคยอนุมัติโครงการเข้าสู่ชุด ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าจะอนุมัติได้หรือไม่ เลยขอให้คณะกรรมการฯพิจารณา

ท้องถิ่นอำเภอเมืองสตูล ถ้าเป็นความเชื่อก็แนะนำอย่าทำถ้าหากไม่แน่ใจว่าดำเนินการได้ อยุ่ขอให้สอดคล้องกับ ๗(๒)

ตัวแทนสาธารณสุข ก่อนหน้าที่เคยอนุมัติ ทำได้แค่การส่งเสริมการป้องกันโรค สำหรับด้านเวชกรรม จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากให้พิจารณาตุ่คะ

นางสาวกุมารีอำ หลงกุนัน อยากถามว่าถ้าหากโครงการนี้ไม่มีในแผนปีที่ผ่านมาจะดำเนินการได้หรือไม่
นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้เห็นชอบแผนงานด้วยไปพร้อมกับการ
ให้นำเสนอโครงการในช่วงท้าย
ทลอ อยากให้การดำเนินการของบเข้าเงื่อนไขของ ๗(๒)

มติที่ประชุม ยังไม่อนุมัติงบประมาณโครงการเข้าสู่ต้นท่มุ ให้ไปพิจารณาหรือปรับ
รูปแบบกิจกรรมที่จะให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชน ที่สอดคล้องกับนโยบายของสปสข
นางศัทธิตยา จิเบ็ญจะ วันนี้คุณครูอยากทราบว่าโครงการที่นำเสนอเมื่อปีที่แล้วจะสามารถนำเสนอโครงการได้ไหม
เมื่อปีที่แล้วนำเสนอแล้วไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เขาไม่ได้ส่งข่าวว่าเป็นไปอย่างไรแล้ว

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ปีที่แล้วทางคุณครูได้นำเสนอและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจบให้แล้ว และเข้าใจว่า
โรงเรียนรับเงินไปแล้ว คิดว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะโรงเรียนบ้านเหนือก็ขอรับงบและได้ทำโครงการขอเบิกเงิน
ไปแล้ว ทางโรงเรียนบ้านใต้ ทางกองสาธารณสุขก็เข้าใจได้รับเงินไปได้ ดังนั้น ในวันนี้โรงเรียนจะนำเสนออีก
สามารถนำเสนอได้คะ

วิณา จางวาง โครงการที่โรงเรียนขอมาเป็นปี ๒๕๖๔ คะ ในปี ๒๕๖๕โรงเรียนยังไม่ได้ขอรับงบมาและไม่ได้ป้อน
ข้อมูลเข้าในการพัฒนาโครงการ

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ถ้าหากวันนี้โรงเรียนยังไม่นำเสนอก็สามารถนำเสนอได้ในการประชุมครั้งต่อไปนะคะ ซึ่ง
จะประชุมอีกครั้งปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖

นางศัทธิตยา จิเบ็ญจะ จะมานำเสนออีกครั้งในเดือนมกราคม คะ

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง มีกลุ่มไหนต้องการนำเสนอโครงการอีกหรือไม่

นางเบญจมา ดาหามาน วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วย ในฐานะของกลุ่ม เกี่ยวกับเรื่องโครงการขยะ การ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่พวกเราได้ดำเนินการ อาสาร่วมกัน จับมือกันทำในเรื่องขยะ ได้ทำกันมา ในวันนี้อยากจะให้มี
การย่อยอด และยินดีในการได้ร่วมทำงานให้แก่ตำบลตำมะลัง วันนี้กลุ่มก็จะนำเสนอของบของสภาองค์กรชุมชน
โดยน้องโอจะเป็นผู้นำเสนอ

นางสาวบุศรา สง่าบ้านโคก วันนี้ขอเสนอโครงการของสภาองค์กรชุมชน โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เป็นการต่อยอดจากปีที่แล้ว ลักษณะเป็นการการอบรม กลุ่มจิตอาสา และคณะกรรมการ เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ และกิจกรรมที่ ๒ แบ่งเป็น
สามโซนทั้งหมด ๑ ๒ ๓ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และหมู่ ๒ เดือนมีนาคม หมู่ที่ ๓ เดือนเมษายน และดำเนินการ
สองครั้ง เป้าหมายหมู่ที่ ๑ ๓๐ คริวเรือน หมู่ที่ ๒ ๓๐ คริวเรือน และหมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๐ คริวเรือน รวม
งบประมาณที่ขอรับจำนวน ๕๔,๕๐๐ บาท

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง รอบปีที่แล้วของบไปสองหมื่นบาทที่ดำเนินการเหมือน Big Cleaning และการอบรม
แต่ปีนี้ที่ขอคือเพิ่มเท่าตัวเลย ในพื้นที่ตำมะลังเรื่องการคัดแยกขยะให้เน้นมากฝากทางกลุ่มให้ดูเรื่องจิตสำนึก
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสตูล ควรปลูกฝังจิตสำนึกให้มากขึ้น ให้ดูค่าเฉลี่ยของตัวเรือนให้เหมาะสมด้วยครับ
ตัวแทนสาธารณสุข สอบถามเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม มีอะไรบ้างคะ ตามระเบียบกองทุน มีค่า
วัสดุได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท คะ

นางสาวบุศรา สง่าบ้านโคก เป็นกระเป่าอุปกรณ์ แมส ถุงมือ ปีที่แล้วที่ได้งบสองหมื่นบาทไม่เพียงพอ อยากได้งบ
เพิ่มขึ้น จิตอาสา ๕๐ คน ปีนี้เป็นการย่อยอดคือจำนวนคน ๓๐ คนเท่าเดิมมาอบรมเพิ่มความรู้ขึ้น คือคนกลุ่มเดิม
งบที่เพิ่มเพราะเป็นสองกิจกรรม

นางเนตรนภา ไผตรี อยากให้ดำเนินกิจกรรมที่สองเลยเพราะปีแรกมีการอบรมไปแล้ว

นางสาวบุศรา สง่าบ้านโคก อยากให้เพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำและอบรมแบบมุ่งเน้นและเชิญวิทยากรที่มี
ความสามารถ

นางสาวเต็มศิริ สองเมือง ขอความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ค่ะ ตอนนี้เงินในกองทุนสปสช.อบต.ตำมะลังมีเพียงห้าหมื่นกว่าบาทคะ จากที่อนุมัติงบมาแล้วจำนวนสามโครงการฯ

มติที่ประชุม ยังไม่อนุมัติงบประมาณโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขรายละเอียดโครงการและปรับลดงบประมาณ และนำเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

สรุปมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มีมติอนุมัติแผนงาน/โครงการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖๒,๑๐๐ บาท

แผนงานโรคเรื้อรัง โครงการอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต.ตำมะลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท

แผนงานอนามัยแม่และเด็ก โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดตำบลตำมะลัง ปี ๒๕๖๖ จำนวน

๒๔,๕๐๐ บาท ให้แก่ชมรม อสม.หมู่ที่ ๓ ตำบลตำมะลัง

เรื่องที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

มีมติให้องค์กร หน่วยงาน สามารถนำเสนอโครงการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดการประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวเต็มศิริ สองเมือง)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายมะหมัด หลงสุนัน)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ้ง ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่ามะลิ้ง

ในปีงบประมาณพ.ศ.2566 ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 3 ครั้ง โดยการประชุมในแต่ละครั้งนอกจากเป็นการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้วจะเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กร ชุมชน และ
หน่วยงานราชการได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ จากการทำงานของกองทุนใน
รอบปีที่ผ่านมาไปปรับปรุง และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามแผนของกองทุน เช่น แผนงานกิจกรรม
ทางการ แผนงานขยะ แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงานสุขภาพจิต แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความ
ความเสี่ยง แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว แผนงานโรค
เรื้อรัง แผนงานอนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น

ผลจากการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงาน กลุ่มบุคคล ได้มีโอกาสเสนอแนวคิดในการ
ทำงาน การพัฒนางานของกองทุนให้ครอบคลุมไปยังประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
และมีการปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดการขอรับงบประมาณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งบางโครงการ
ที่ควรจะมีการดำเนินงาน เช่นการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง การดูแลสุขภาพผู้พิการ การส่งเสริมให้ผู้
พิการได้มีโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้น และจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ผลการประชุมได้อนุมัติ
งบประมาณในรอบการประชุม ดังนี้

การประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงินที่ อนุมัติ	แผนงาน
	3.1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรค ติดเชื้ระบบทางเดินหายใจในแกนนำชุมชนตำบลท่ามะ ลิ่ง ปี 2566	30,400	
	3.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลัง คลอดตำบลท่ามะลิ่ง	24,500	แผนงานกลุ่ม ประชาชนทั่วไปที่มี ความเสี่ยง
	3.3 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยก่อน เรียน ปี 2566	39050	แผนงานอาหารและ โภชนาการ แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
	3.4 โครงการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดัน ปี 2566	58938	
	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566	62100	แผนงานการบริหาร จัดการกองทุน สุขภาพตำบล
การประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566	3.1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรค ติดเชื้ระบบทางเดินหายใจในแกนนำชุมชนตำบลท่ามะ ลิ่ง ปี 2566	30400	แผนงานสุขภาพจิต
	3.2 โครงการส่งเสริมบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพเด็กวัย เรียน สดภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนบ้านท่ามะลิ่ง เหนือ ปี 2566	25,000	แผนงานอาหารและ โภชนาการ แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
	โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน ปี 2566	39050	แผนงานอาหารและ โภชนาการ แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
	โครงการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดัน ปี 2566	58938	
	โครงการสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน ประจำปี งบประมาณ 2566	56100	เด็ก เยาวชน ครอบครัว
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน	23050	แผนงานอาหารและ

	โรงเรียนบ้านท่ามะลิได้ ปีงบประมาณ 2566		โภชนาการ แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
การประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2566	33340	แผนอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการลีนนิ่งห่มปลายอวัยวะเพศชาย มุสลิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26250	
	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนท่ามะลิไร่พุง	17200	
		507,116	

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะลิ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.....รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณ ๓๓,๑๔๐ บาท)

๓.๒ โครงการเข้าสู่เน็ตตำบลท่ามะลิ่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

๓.๓ โครงการฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

๓.๔ โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....